



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2554

จำหน่ายข้าวมีกลิ่นโด่งพร้อมสอย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554/55 วันแรก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารการจัดการโครงการรับจำหน่ายสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล (Operation Room) ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายในเข้าร่วม

ภายหลังจากที่รับฟังรายงานแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และมีทางเลือกที่จะนำข้าวมารับจำหน่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า โครงการรับจำหน่ายในรอบนี้ อาจทำให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะรัฐบาลได้ปรับปรุงขั้นตอนเพิ่มขึ้น เพราะต้องการให้กระบวนการรับจำหน่ายข้าวในครั้งนี้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมกับมอบหมายให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รวมทั้งกรมการค้าภายใน ช่วยตรวจสอบด้วยว่า ยังมีสิ่งใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับโอเปอเรชั่นรูมที่ได้ทำพิธีเปิดในวันนี้จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ติดตาม ประเมินและรายงาน รวมทั้งเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกทั้งระบบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นำเสนอได้แบบ Real Time

"อยากจะฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ติดตามและป้องกันการสวมสิทธิ์ หรือการนำข้าวมาเวียนเทียนซ้ำเพื่อป้องกันความเสียหายของภาครัฐ รวมถึงการเอาเปรียบเกษตรกร" นายกรัฐมนตรีย้ำ

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงสี และตลาดกลาง ว่า ได้ให้นโยบายหลักๆ คือ หากเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่ายที่แจ้งปริมาณผลผลิตไว้ให้ โรงสีรับจำหน่ายไว้ทั้งหมด โดยกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป หากพบใครทุจริตและประพฤติมิชอบในโครงการรับจำหน่ายข้าว ต้องถูกเล่นงาน อีกทั้งถ้าใครกังวลว่าโครงการนี้จะไม่เรียบร้อย ก็ให้ช่วยกันจับตาดู โดยรัฐบาลจะทำให้เต็มที่ ในด้านการรับรองโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะทยอยรับรอง หากโรงสีผ่านเกณฑ์ได้รับรองก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

ทั้งนี้โรงสีรับจำหน่ายข้าวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนั้น จะรับจำหน่ายข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ไม่เกิน 30 เท่า ของกำลังการผลิต โดยโรงสีจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 50% ของมูลค่าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนกรณีการรับจำหน่ายข้ามเขตจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 100%

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังโอเปอเรชั่นรูมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสอบถามถึงผลการรับจำหน่ายข้าววันแรก รวมถึงปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งว่าอยู่ระหว่างประมวลผลจากทุกจังหวัด รวมถึงต้องตรวจสอบกลับข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้มีความชัดเจนอีกครั้ง และจะได้สรุปผลนำเสนอต่ออธิบดีกรมการค้าภายในจึงจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในวันรุ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าบางจังหวัดมีปริมาณข้าวเข้าร่วมโครงการสูงผิดปกติ ซึ่งจะได้ตรวจสอบอีกครั้งถึงที่มาของข้าว

นางพรรณพิมล วิทยพานูวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 3.2 ล้านครัวเรือน จากจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือนได้ออก

ใบรับรองแล้วประมาณ 700,000 ใบ ทั้งนี้เร่งขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 อย่างไรก็ตามจากพื้นที่ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้สำรวจแล้วพบว่า มีประมาณ 7 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกที่เสียหายประมาณ 3 ล้านตันทำให้ข้าวนาปีในฤดูการผลิต 2554/55 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 25 ล้านตันจะเหลือเพียง 22 ล้านตัน

"ในใบประทวนที่เกษตรกรจะได้รับเพื่อนำไปขึ้นเงินโครงการรับจำนำข้าว จะมีการระบุพื้นที่ปลูกจริง วันที่ปลูก วันเก็บเกี่ยว ชนิดและปริมาณของพันธุ์ข้าว เพื่อป้องกันการทุจริต"

สำหรับนายกมลวิศว์ แก้วแฝก กรรมการ อ.ต.ก.รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า ในส่วนของ อ.ต.ก.ล่าสุด ได้มีโรงสีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2554/55 รวม 200 โรงสี ได้ทำสัญญาพร้อมเปิดรับข้าวจากชาวนาแล้วทั้งสิ้น 10 จังหวัดรวม 40 โรง (ตัวเลข ณ 6 ต.ค.54) แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 3 จังหวัดรวม 26 โรง ส่วนภาคตะวันออกมี 1 จังหวัดที่จะเชิงเตรา มี 2 โรง ในภาคกลาง และภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด รวม 12 โรง และภาคตะวันตก มี 2 โรง ส่วนที่เหลือยังอยู่ในระหว่างการทำสัญญา

นายกมลวิศว์ กล่าวอีกว่าในส่วนของบริษัทตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพข้าวสารที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว หรือ เซอร์เวเยอร์ ที่เสนอตัวเข้าร่วมโครงการแล้วในเวลานี้มี จำนวนถึง 16 บริษัท

"ในครั้งนี่จะเป็นการพิสูจน์ อ.ต.ก.หลังจากที่เคยมีเรื่องไม่ดีในโครงการรับจำนำลำไย ซึ่งได้กำชับให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่และโปร่งใส ซึ่งการรับจำนำครั้งนี้ถือว่ามีมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมมาก แต่ที่เป็นห่วงคือเรื่องส่งมอบข้าวสารผิดประเภท คือ โรงสี สีแปรข้าว 5% แต่มาส่งมอบเป็น 10 % หรือ 15% ต้องระวังในส่วนนี้ นอกจากนั้นยังกังวลปัญหาหน้าท่วมที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวมาจำนำได้"

ด้านนายพิฑิตร์ ตั้งพลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.)กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงสีในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก (ยกเว้นภาคใต้ ยังไม่มีโรงสีใดมาสมัคร เพราะโครงการยังไม่เปิด) มาสมัครเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกกับ อคส.ทั้งสิ้น 493 โรง ขณะนี้ อคส. ได้ทำสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว 183 ราย พร้อมเปิดจุดรับจำนำ

ขณะที่ผู้สื่อข่าว รายงานบรรยากาศการรับจำนำข้าววันแรก ที่โรงสีพูนทรัพย์ถาวรสมบูรณ์ จำกัด จ.สุพรรณบุรีว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาเพราะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ จนถึงเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันนี้ (7 ต.ค.54) มีเกษตรกรเพียง 1 รายที่นำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการ คือของพนม ธรรมนิยม เกษตรกร โดยตรวจวัดความชื้นข้าวได้ที่ 28.5% ทำให้ได้รับค่าข้าวตันละ 11,803 บาท รวมกว่า 13 ตันได้รับใบประทวนค่าข้าวเป็นเงินรวมกว่า 150,000 บาท ซึ่งเจ้าตัวบอกพอใจมาก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับค่าข้าวถึงตันละ 10,000 บาทขณะเดียวกันยังมีข้าวอีกกว่า 40 ไร่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะเป็นที่ที่ไม่มีโฉนด หรือ น.ส.3

ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า นาข้าวเกือบ 9.25 ล้านไร่ ครอบคลุมทั้งในไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว กำลังได้รับความเสียหายหรือเสี่ยงได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดของภูมิภาคนี้ในรอบหลายปี โดยเฉพาะไทย ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีนาข้าวจมอยู่ใต้กระแสน้ำราว 6.25 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 10% ของทั้งประเทศ นอกจากนี้ฝนตกหนักยังทำให้นาข้าวกว่า 2.6 ล้านไร่ ในกัมพูชาจมอยู่ใต้น้ำด้วยเช่นกัน ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 625,000 ไร่พังเสียหายทั้งหมด ส่วนลาว ก็มีนาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 375,000 ไร่ ล่าสุดน้ำท่วมที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม นาข้าวเกือบ 620,000 ไร่ เสี่ยงได้รับความเสียหาย ความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับหลายฝ่ายที่กำลังวิตกเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลกจากโครงการรับจำนำข้าวของไทย

[ที่มาฐานเศรษฐกิจ](#)

"พาณิชย์" อึ้งโรงสีตั้งแ่ง"รับจำนำข้าว" อ้างสัญญาไม่ชัดเจนโดนแบล็กลิสต์

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลวันแรกเมื่อ 7 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรให้ดีขึ้น และเป็นทางเลือกที่จะนำข้าวเปลือกมาจำนำกับรัฐบาล โดยเฉพาะทางผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการติดตามการรับจำนำทุกจังหวัดช่วยทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการรับจำนำเป็นไปอย่างถูกต้อง ต้องตรวจสอบทุกระยะ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โปร่งใส และให้ดูแลพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดนนทบุรี และนครสวรรค์ ได้รายงานความเสียหายของนาข้าวจากผลกระทบน้ำท่วมและความคืบหน้าโครงการคือ นครสวรรค์ รายงานนาข้าวเสียหาย 750,000 ไร่ จากทั้งหมด 2.15 ล้านไร่ เหลือพื้นที่ปลูกข้าว 1.4 ล้านไร่ มีข้าวจำนำได้ 743,000-1 ล้านตัน โดยในวันแรกมีโรงสีในพื้นที่เปิด 9 ราย จาก 25 ราย มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ 25 ราย รายแรกผ่านการตรวจสอบจำนำข้าวได้ 15 ตัน เป็นข้าวเปลือก 5% ความชื้น 21.5% โดยถูกหักความชื้นข้าวเหลือราคาตันละ 13,357 บาท ได้เงินทั้งสิ้น 212,000 บาท

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในฐานะกระทรวงต้นทางของโครงการรับจำนำข้าวได้กำหนดนโยบายเข้มงวด โดยให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเฉพาะกิจขึ้นมารับผิดชอบ ขณะนี้รวบรวมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีหนังสือรับรองการจำนำข้าวทุกผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศได้แล้ว 3.2 ล้านครัวเรือน

โดยกระทรวงเกษตรฯได้รับรายงานการเปิดรับจำนำวันแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2554 มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 219 โรง ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจังหวัดในขั้นสุดท้ายแล้ว 93 โรง ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 45 โรง และพร้อมรับจำนำข้าวจากชาวนาทันที 39 โรง คาดการณ์เดือนตุลาคมนี้จะมี ข้าวจำนำ 3-4 ล้านตัน

นายชาญชัย วัชรนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงสี ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการรับจำนำ 688 แห่งไม่ถึง 30% ของทั้งหมด 3,000 แห่ง และเซ็นสัญญาเพียง 120 แห่ง โดยโรงสีในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ ทำหนังสือมายังสมาคมให้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ ปรับแก้เงื่อนไขสัญญาให้เป็นไปตามที่ตกลงกันได้ เช่น อัตราการสีแปร การส่งมอบข้าวตัน และปลายข้าว โดยจะรวบรวมรายละเอียดมาหารือกันในสัปดาห์หน้า

"ตอนนี้โรงสีบางแห่งต้องเปิดเพราะทางจังหวัดขอร้อง แต่ก็กังวลร่างสัญญาไม่ชัดเจน รัฐบาลจะดูแลอย่างไร ไม่ใช่ทำไปวางไป เมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องออกเอกสารแนบท้ายสัญญา จะทำให้โรงสีกลายเป็นผู้เสียหายแบล็กลิสต์ ตอนนี้หากจุดใดพอทำความเข้าใจกันได้ ก็ให้แก้ไขเสีย ไม่ใช่ข้อต่อรอง เพราะโรงสีทำธุรกิจ ถ้าขาดทุนรับไม่ได้ก็จะต้องหยุดรับซื้อ ยังมีสาเหตุอื่นอีกไม่ใช่เรื่องสัญญาอย่างเดียว เช่น บางโรงน้ำท่วม ทางอีสานข้าวจะออกหลัง 20 ต.ค. โรงสีจึงใช้วิธีทยอยเปิด" นายชาญชัย กล่าว

สำหรับร่างสัญญาว่าจ้างระหว่างโรงสีกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่เอกชนประกาศจะไม่เซ็นจนกว่ารัฐจะปรับแก้ไขภายใน 7 วัน ทางโรงสียืนยันว่า กรมการค้าภายในรับข้อตกลงจะไปปรับแก้แต่ไม่ทำ ซึ่งเกรงจะเกิดความไม่เป็นธรรม เช่น โรงสีเสนอให้สีแปรข้าวทุกชนิดทุก 10 วัน อัตรา 100% ที่รับจำนำมา แต่กรมยังไม่ปรับโดยระบุจะให้สีแปรเฉพาะข้าวเจ้า ส่วนข้าวชนิดอื่นจะต้องให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว

ประเด็นอัตราส่งมอบข้าวสีแปรที่กำหนดให้ส่งมอบข้าวตัน (ข้าวสารที่สีแปรได้) ให้รัฐบาล 42% ของปริมาณข้าวเปลือกที่สีแปร เช่น สีแปร 1,000 ก.ก. ส่งเป็นข้าวตัน 420 ก.ก. ที่เหลือจะเป็นปลายข้าวและส่วนอื่น ๆ ที่ได้จากการสีแปร แต่ในสัญญากลับระบุว่าอาจจะปรับอัตราสีแปรให้สูงขึ้น

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่มีกระแสล็อบนำข้าวเปลือกจากกัมพูชามาสวมสิทธิ์จำหน่ายในไทย ไม่เชื่อจะเป็นเช่นนั้นได้เพราะรัฐบาลตรวจสอบทุกจุด หากสวมสิทธิ์ในปริมาณน้อยหรือแค่ 1-2 ตัน ไม่คุ้มค่าขนส่ง ขณะนี้ได้เสนอให้ตั้งคณะตรวจสอบระดับชาติ

ส่วนเรื่องสัญญากับโรงสีนั้น กระทรวงจะไม่ปรับแก้ไขร่างอีกแล้ว จะใช้เงื่อนไขเดิมที่ทำกันมาและคาดการณ์โรงสีคงจะเข้าร่วมหมด ช่วงเปิดโครงการรับจำนำเดือนแรกตุลาคมนี้จะทำได้ก่อนใน 29 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรับจำนำข้าวเปลือกในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันแรกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 จากโรงสีปูนทรัพย์ ถาวรสมบูรณ์ จ.สุพรรณบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหน้าท่วม จึงมีการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำมาจำนำค่อนข้างมาก และราคาจำนำค่อนข้างสูง อาทิ ข้าวเปลือกเจ้าชนิด 5% ได้รับราคาจำนำข้าวตันละ 11,803 บาท เป็นราคาจำนำที่สูงกว่าราคาขายขาดมาก เมื่อเทียบกับราคาที่โรงสีรับซื้อต่างหาก ซึ่งกำหนดไว้ตันละ 11,000 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เกษตรกรชี้หน้าท่วมจุดผลิตข้าวหน้าปีเหลือ 22.7 ล้านตัน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปี ปี 2554/55 ไม่รวมภาคใต้ เพื่อดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่จะเริ่มในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 พบว่า จากข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 3,260,685 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 59.78 ล้านไร่ ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนการประชาคมแล้ว 1,628,357 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 50% พื้นที่ 33.39 ล้านไร่ และได้ออกไปรับรองแล้ว 459,401 ครัวเรือน พื้นที่ 9.6 ล้านไร่

ทั้งนี้จากตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าการขึ้นทะเบียนทำได้ล่าช้า ดังนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ปรับแผนการดำเนินการ โดยให้ประชาพิจารณ์และออกไปรับรองในพื้นที่ที่ต้องเก็บเกี่ยวข้าวก่อน ในกรณีที่การทำงานในพื้นที่มีปัญหา ไม่สามารถออกไปรับรองให้ได้ กระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งให้คณะทำงานเฉพาะกิจ ที่มีนายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเข้าไปแก้ไขปัญหาทันที ทั้งนี้เพื่อให้การออกไปรับรองมีความรวดเร็วมากขึ้น

กระทรวงเกษตรฯ ได้ประมาณการผลผลิตข้าว จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหน้าปี ปี 2554/55 มีจำนวนทั้งสิ้น 25.8 ล้านตัน โดยจำนวนปริมาณข้าวที่คาดว่าจะเสียหายจากปัญหาอุทกภัยจะมีอยู่ประมาณ 3.07 ล้านตัน ดังนั้น ปริมาณข้าวหน้าปี 2554/55 คาดว่ามีคงเหลือประมาณ 22.73 ล้านตัน

สำหรับปริมาณข้าวที่เริ่มเข้าสู่โครงการรับจำนำในช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมนี้ เป็นปริมาณข้าวที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเข้าสู่โครงการในช่วงเริ่มต้นประมาณ 3.6 ล้านตัน

สำหรับโรงสียื่นที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) มีทั้งหมด 21 จังหวัด จำนวน 160 โรง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด 40 โรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จำนวน 55 โรง ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 4 โรง และภาคกลาง 10 จังหวัด 61 โรง ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วทั้งสิ้น 50 โรงสี ใน 8 จังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำสัญญากับ อตก.ต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรรมมองอุทกภัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดันราคาข้าวตลาดโลกพุ่ง

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า ผลจากการเกิดอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลก ทำให้คาดหมายว่าปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี 54 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกปี 55 อาจจะมีแนวโน้มลดลง และมีแนวโน้มว่าปริมาณผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดมากอีกครั้ง ช่วงกลางปี 55 จากผลผลิตข้าวนาปีปรังที่บรรดาชาวนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียน่าจะยังขยายการผลิต ทั้งเพื่อทดแทนการผลิตข้าวหน้าปี และตอบสนองต่อราคาข้าวที่อยู่ในเกณฑ์สูง

ประเด็นที่ยังต้องติดตาม คือ การประเมินความเสียหายภายหลังน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังรอบ 2 ทั้งในไทยและเวียดนาม ส่วนผลผลิตข้าวนาปีได้รับผลกระทบไม่มากนัก โดยได้รับผลกระทบเฉพาะในบางท้องที่ (ซึ่งปริมาณผลผลิตประมาณ 8.6% ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าพื้นที่นี้จะมีการปลูกข้าวต่อเนื่องหลังน้ำลดแล้ว) ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวนาปีบางส่วนอาจมีการเลื่อนการปลูกไปอีก 1-2 เดือน ทำให้ผลผลิตข้าวจะไปออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ธ.ค.54-ม.ค.55

อย่างไรก็ตาม จากภาวะอุทกภัยส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลกอาจต้องทำให้สถานการณ์พลิกกลับ โดยมีแนวโน้มว่าปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากฟิลิปปินส์อาจต้องนำเข้าข้าวมากกว่าที่เคยมีการคาดการณ์ไว้ก่อนเกิดอุทกภัย รวมทั้งประเทศผู้นำเข้าข้าวรายอื่นๆ โดยเฉพาะอินโดนีเซียอาจจะต้องนำเข้าข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยเช่นกัน

ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ราคาข้าวในตลาดโลก ซึ่งถือว่าราคาส่งออกข้าวไทย 100% เกรดบี เป็น Benchmark มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางปี 54 และเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งหลังเดือนก.ค.54 กับการเปลี่ยนมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเป็นมาตรการจำหน่าย โดยประกาศในวันที่ 7 ต.ค.54 เนื่องจากบรรดาพ่อค้าข้าวกว่านซื้อข้าวในตลาดเพื่อเก็บเข้าสต็อก ผลักดันให้ราคาข้าวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และราคาส่งออกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าผลของอุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกลดลง โดยเฉพาะปริมาณการผลิตข้าวของไทยและเวียดนาม และปริมาณความต้องการข้าวในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความเสียหายของผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลก

"คาดว่าราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 55 หลังจากนั้นคงต้องพิจารณาปริมาณข้าวนาปรังหรือข้าวที่จะเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางปี ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการปลูกทดแทนข้าวนาปีที่เสียหาย และการปลูกเพิ่มตอบสนองกับราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูง" เอกสารเผยแพร่ระบุ

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังต้องติดตาม คือ ผลผลิตข้าวจากภูมิภาคเอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดียที่กลับมาส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งประมาณ 4 ล้านตันในช่วงประมาณเดือนเม.ย.55 จะเป็นปัจจัยกดดันไม่ให้ราคาข้าวได้ระดับสูงขึ้นไปมากนัก โดยอินเดียส่งออกข้าวในราคาที่ต่ำกว่าไทยและเวียดนาม ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประเทศผู้นำเข้าข้าว โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เสียงสะท้อนจากต่างชาติ

นายอาลีอุ ไตแอกเน นักเศรษฐศาสตร์ประจำศูนย์ข้าวแอฟริกา (Africa Rice Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเบนินในแอฟริกาตะวันตก ให้ความเห็นต่อกรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทยที่เริ่มมีผลในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ว่า เขากำลังเฝ้าติดตามเรื่องนี้ด้วยความกังวลใจ สาเหตุหลักก็เพราะโครงการของไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวแอฟริกาอย่างแน่นอน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (ยูเอสเอ) ได้ออกมาเตือนว่า ราคาข้าวอาจจะมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นในอัตรา 20 % ภายในระยะ 3 เดือนข้างหน้า บรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ผลกระทบระยะสั้นจากโครงการรับจำนำข้าวของไทยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในรูปของราคาข้าวในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้ ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยจะนำโครงการนี้มาใช้อย่างไร

นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่า ในระยะยาว โครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศอื่นๆ เพิ่มการส่งออกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นอาหารหลักของประชากรราว 3,000 ล้านคนทั่วโลกปรับตัวลดลงมา แต่ส่วนหนึ่งก็มองว่า โครงการนี้เป็นแนวคิดที่ไม่ยั่งยืนและคงทำได้ไม่นาน

นายคอนเซ็ปซิโอน คาลเป นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี กล่าวว่า โครงการนี้ส่งผลร้ายต่อภาคการผลิตข้าวของไทยเอง โดยเฉพาะเมื่อมองผลกระทบในระยะยาว เนื่องจาก "พวกเขาทำให้ราคาข้าวของตัวเองขยับขึ้นสู่ระดับที่ไม่สามารถแข่งขันได้"

โครงการรับจำนำข้าวของไทยยังสร้างความกังวลในแง่ของมนุษยชน โดยนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่า ราคาข้าวที่ปรับตัวสูงจะเป็นปัญหาต่อประเทศที่ต้องบริโภคข้าวแต่ไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอเลี้ยงตัวเอง

ภายใต้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทยนั้น เกษตรกรจะได้รับราคาจำนำข้าวขั้นต่ำสูงชันมากกว่า 60 % เป็น 15,000 บาทต่อตัน (หรือประมาณ 480 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป้าหมายก็เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร แต่ขณะเดียวกันก็เป็นมาตรการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีประสิทธิภาพและให้ผลอย่างที่มุ่งหวังหรือไม่ ทั้งยังใช้วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือไม่ นายซามา เรนดู โมแฮนตี นักวิจัยนโยบายข้าวและการค้าข้าว หัวหน้าแผนกสังคมศาสตร์ แห่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (ไออาร์อาร์ไอ) ในประเทศฟิลิปปินส์ ให้ความเห็นว่า เนื่องจากจำนวนเงินที่จ่ายมีความเชื่อมโยงกับปริมาณการผลิตเกษตรกรหรือชาวนารายใหญ่จึงมีโอกาสจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่ารายเล็ก นอกจากนี้ เกษตรกรรายเล็กยังอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากโครงการนี้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น "วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อยคือการให้ความสนับสนุนผ่านโครงการที่ไม่เอาเรื่องของเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปริมาณผลผลิต ถ้าทำเช่นนั้นได้ คุณก็จะไม่บิดเบือนตลาด ไม่ว่าจะเป็ตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ และเกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง"

นักวิจัยของไออาร์อาร์ไอยังคงกล่าวต่อไปว่า ราคาข้าวที่สูงขึ้นมีแนวโน้มจูงใจให้นำไปสู่การผลิตเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นผลผลิตส่วนเกิน

"ผลกระทบที่จะมีต่อตลาดโลกขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยจะอย่างไร้ก็กับผลผลิตข้าวส่วนเกินนั้น" เขากล่าวว่า ดูเหมือนทางเลือกจะมีอยู่สองทางคือ หนึ่ง นำข้าวส่วนเกินออกขายในตลาดต่างประเทศโดยยอมขาดทุน ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีของไทยเองเป็นผู้เสียประโยชน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และกดให้ราคาข้าวในตลาดโลกทรุดต่ำลง หรืออีกทางเลือกก็คือ การนำข้าวส่วนเกินออกขายในราคาเท่าทุน นำมาตรการควบคุมราคามาใช้ และเก็บข้าวส่วนเกินเอาไว้ก่อน ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ ราคาข้าวในตลาดโลกก็จะสูงขึ้น

"แต่สถานการณ์แบบนี้จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะสุดท้ายประเทศอื่นๆ ก็จะผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นเพื่อมาชดเชย ซึ่งก็นับเป็นเรื่องดีในแง่ความมั่นคงด้านอาหารของโลกในระยะยาว" โมแฮนตีกล่าวต่อไปว่า หากมองในแง่ดี กระบวนการนี้จะเปิดโอกาสดีให้กับประเทศที่มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ เช่น กัมพูชา พม่า บราซิล ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซัพพลายเออร์ทางเลือกใหม่ในตลาดข้าวโลก

ข่าวระบุว่า นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาแล้ว ประมาณ 20 % อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลอินเดียยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้มีปริมาณข้าวจากอินเดียออกสู่ตลาดโลกราว 2 ล้านตัน ช่วยให้อสถานการณ์ราคาบรรเทาลงได้ระดับหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาการกักตุนข้าวไว้เพื่อการเก็งกำไรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากราคาข้าวที่พุ่งสูงขึ้นคือประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักและปลูกข้าวเลี้ยงตัวเองได้ไม่เพียงพอ อาทิ ประเทศในแถบชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก อเมริกากลาง คิวบัส โชมาลี และเฮติ (จากข้อมูลของยูเอสดี)

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

พาณิชย์บุกขายข้าวไทยสวิส-ฝรั่งเศส

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำคณะผู้แทนการค้าข้าวจากแหล่งผลิตในภูมิภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เดินทางไปขยายตลาดข้าวในยุโรป ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสทางการค้าสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ซึ่งผลการหารือกับนักธุรกิจเอกชนและบริษัทผู้นำเข้ารายใหญ่ของยุโรป เช่น บริษัท Ascot Commodities SA, ในสวิตเซอร์แลนด์ และ The Soufflet Group ในฝรั่งเศส ได้ยืนยันที่จะสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้รับความนิยม เช่น ข้าวหอมมะลิจากภาคอีสานและภาคเหนือของไทย ข้าวหอมปทุมจาก ภาคกลาง ข้าวสังข์หยดจากภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษจากทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ข้าวกาบา ข้าวอินทรีย์ และนมข้าวที่สามารถทดแทนนมวัวได้

อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจต่างชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายรับจํานำจะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ซึ่งได้สร้างความเข้าใจในด้านการกำหนดราคาที่มีหลายระดับ ทำให้นักธุรกิจต่างชาติคลายกังวล

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อุข้าวในเอเชียถูกน้ำท่วมถล่มหนัก

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหลายประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวในเอเชียถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นวงกว้าง เสี่ยงทำให้ราคาอาหารแพงขึ้น และเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนยากจนต้องแบกรับหนี้สินเพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่เผยว่า นาข้าว 9.37 ล้านไร่ในไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาวเสียหายหรือเสี่ยงเสียหายจากน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี เฉพาะไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 237 คน นาข้าวจมน้ำ 6.25 ล้านไร่ คิดเป็น 1 ใน 10 ของนาข้าวทั่วประเทศ ขณะที่เวียดนาม ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก ก็ถูกน้ำท่วมสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวครึ่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีน้ำท่วมเขตเพาะปลูกในปากีสถานสร้างความเสียหายเกือบ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 60,000 ล้านบาท)

นางมาร์กาเรตา วอห์ลสตรอม (Margareta Wahlstrom) ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติรับผิดชอบด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ แถลงว่า เอเชียทั้งภูมิภาคจะเดือดร้อนจากราคาอาหารแพงขึ้นเพราะผลผลิตเสียหายหนัก ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าประชาชนจะกลับมามีชีวิตได้ตามปกติ

ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีระบุว่า ความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำเติมความกังวลเรื่องราคาข้าวในตลาดโลกจะสูงขึ้นจากการที่รัฐบาลไทยจะดำเนินมาตรการรับจํานำข้าว

ที่มา สำนักข่าวไทย

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-6 ต.ค. 2554 มีจำนวน 36,977 ตัน มูลค่า 19.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 6 ต.ค. 2554 มีจำนวน 5.915 ล้านตัน มูลค่า 2.836 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในส่วนของกรณีที่มีข่าวว่า เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวให้อินโดนีเซียจำนวน 700,000 ตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น นายกสมสมาคมอาหารแห่งเวียดนามได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว และได้ชี้แจงว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ซื้อข้าวจากเวียดนาม 900,000 ตัน โดยยังเหลือข้าวที่ต้องส่งมอบอีกประมาณ 520,000 ตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุว่า เวียดนามตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้อีก 1.1 ล้านตัน ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งจะทำให้ยอดรวมส่งออกข้าวของประเทศเป็นจำนวนทั้งหมด 7 ล้านตัน โดยขณะนี้ผู้ส่งออกได้ลงนามสัญญาขายข้าวแล้ว 6.85 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรเวียดนามได้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะส่งออกข้าวได้ถึง 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 7.3 ล้านตัน และมากกว่าที่สมาคมอาหารคาดการณ์ไว้ที่ 7 ล้านตัน

ส่วนในปี 2555 กระทรวงเกษตรเวียดนามคาดว่า จะสามารถส่งออกข้าวได้ 7.2 ล้านตัน แม้จะคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในปี 2555 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 41.52 ล้านตันข้าวเปลือก จากที่อยู่ในระดับ 41.57 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ปริมาณการบริโภคในปี 2555 ลดลงเหลือ 27.33 ล้านตัน จากที่เคยอยู่ในระดับ 27.52 ล้านตัน

สถานการณ์ราคาข้าวในเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงนี้โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 575-580 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 565-575 เหรียญสหรัฐต่อ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 515-520 เหรียญสหรัฐต่อ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สำหรับตลาดในประเทศนั้น ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ 6,114 ดอลลาร์ต่อตันตันทุนการเพาะปลูกช่วงฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง อยู่ที่ประมาณ 3,760 ดอลลาร์ต่อตันตัน ทำให้เกษตรกรทำกำไรได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ มีรายงานว่า บริษัท VINAFOOD 1 และ VINAFOOD 2 ของเวียดนาม ได้ลงนามในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาอาหารด้วยการสำรองข้าว ขณะที่ VFA มีคำสั่งให้สมาชิกตรวจสอบว่าสำรองอาหารไว้เพียงพอ ทั้งนี้ คลังข้าวสองแห่งที่เป็นของบริษัท VINAFOOD 2 ใน จ.ลองอัน และ จ.เตียนซยาง ได้เตรียมการที่จะเปิดคลังในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันกับตลาดในประเทศ

ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนั้น แม่น้ำท่วมในพื้นที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณข้าวที่จะผลิตได้ แต่คาดว่าจะทำให้ต้นทุนปลูกข้าวจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้เครื่องสูบน้ำออกจากนา

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกข้าวตามกฎหมายฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนนี้จำนวน 107 ราย จากทั้งหมด 252 รายที่มีการยื่นขออนุญาต

นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุว่า ในจำนวน 107 ราย เป็นสมาชิกสมาคม 69 ราย ทั้งนี้บริษัทที่ไม่ผ่านข้อกำหนดส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเรื่องโกดังเก็บสินค้าและโรงสีที่จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียรายงานว่า อินโดนีเซียได้ลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่เพื่อนำเข้าข้าว 700,000 ตันจากเวียดนาม ส่งผลให้ปริมาณนำเข้าข้าวที่ตกลงกันไว้ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านตัน

โดยนายชูตาร์ท โอาลีโมโซ ผู้อำนวยการสำนักงานพลาธิการอินโดนีเซีย (Bulog) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ Bulog ได้ตกลงนำเข้าข้าวจากเวียดนาม 500,000 ตันซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียในเดือนธันวาคมนี้ และข้าวอีกจำนวน 700,000 ตันคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงต้นปีหน้า

นายชูตาร์ทโอาลีกล่าวว่า เวียดนามเสนอขายข้าวอีก 300,000 ตัน ซึ่งอาจจะจัดส่งมาถึงอินโดนีเซียในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พร้อมกับเปิดเผยว่า ขณะนี้ ทั้งสองประเทศยังคงหาวิธีถึงความเป็นไปได้เรื่องการเพิ่มการนำเข้า แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆ

นายชูตาร์ทโอาลีระบุว่า เวียดนามให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวอันดับต้นๆ จากเวียดนาม ซึ่งนอกจากเวียดนามแล้วในขณะนี้ Bulog ยังอยู่ระหว่างพิจารณานำเข้าข้าวจากอินเดียด้วย

นอกจากนี้ Bulog กำลังเร่งรับซื้อข้าว 1.5 ล้านตันจากเกษตรกรในท้องถิ่น ขณะที่สต็อกข้าวในปัจจุบันมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศได้ถึงอีก 5 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ มีข่าวว่าอินโดนีเซียได้ตกลงซื้อข้าวขาว 5% จากไทยจำนวน 100,000 ตัน จากการที่ได้มีการเปิดประมูลซื้อเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ในปีนี้อินโดนีเซียซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 1.6 ล้านตัน โดยซื้อจากเวียดนาม 1.2 ล้านตัน และจากไทยจำนวน 400,000 ตัน คาดว่าจะมีการส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ศกหน้า

หนังสือพิมพ์จากการ์ตาโพสตร์รายงานว่า รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้จากกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และจีน, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มความร่วมมือในภาคอาหาร, เกษตร และป่าไม้ทั่วภูมิภาค

ในการลงนามใน MOU ดังกล่าว บรรดารัฐมนตรีฯ รับการพัฒนาเกษตรความร่วมมือของอาเซียน+3 (APTCS) ซึ่งประกอบด้วยภาคเกษตร 6 ภาค อันได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร, การพัฒนาพลังงานมวลชีวภาพ, การจัดการป่าไม้ให้คงอยู่ยั่งยืน, การลดและการปรับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ, การควบคุมสุขภาพสัตว์และโรค และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงฉบับหนึ่งที่มีการลงนามในการประชุมครั้งที่ 33 ของรอมว.อาเซียนว่าด้วยการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) คือ ข้อตกลงคลังสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (APTERR) ซึ่งจากการลงนามในข้อตกลง APTERR นั้น 13 ประเทศตกลงที่จะจัดหาสต็อกข้าว 787,000 ตันในกรณีที่เกิดผลกระทบที่บั่นทอนเสถียรภาพด้านอุปทานและการผลิตที่อาจจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกลุ่มประเทศอาเซียนจะจัดหาข้าว 87,000 ตันของจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ ไทยจะจัดหาข้าว 15,000 ตัน, เวียดนาม และพม่า 14,000 ตัน, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 12,000 ตัน, มาเลเซีย 6,000 ตัน และสิงคโปร์ 5,000 ตัน ในขณะที่บรูไน, ลาว และกัมพูชาจะจัดหาข้าวรายละ 3,000 ตัน จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีจะจัดเตรียมข้าว 300,000 ตัน, 250,000 ตันและ 150,000 ตันตามลำดับ

ที่มา Riceonline.com และสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กัมพูชา

สหพันธ์สมาคมโรงสีข้าวกัมพูชาเผยว่า ปีนี้กัมพูชาจะส่งออกข้าวได้น้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจาก ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมจะทำให้ปริมาณข้าวสารลดลงราว 300,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ส่งออกข้าวในปีนี้ได้ลดลง แต่จะไม่กระทบนโยบายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งออกข้าวสารอย่างน้อย 1 ล้านตัน ภายในปี 2558 ปัจจุบัน กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศในเอเชียและยุโรป แต่จะขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นในเร็ว ๆ นี้

ด้าน นายฮอร์ นัมฮอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา กล่าวกับตัวแทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำกัมพูชาว่า น้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าปี 2543 ทางกระทรวงเร่งจัดส่งอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย และขอให้ FAO เร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเท่าที่ทำได้

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า นายฮอร์ นัมฮอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาได้ขอให้สิงคโปร์พิจารณาเรื่องลงทุนตั้งโรงสีข้าวในกัมพูชาเพื่อช่วยให้กัมพูชาส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

นายฮอร์พูดเรื่องนี้กับนายเค ชันมุกัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ที่ไปเยือน 2 วันตามคำเชิญ โดยนายฮอร์กล่าวว่า กัมพูชามีข้าวเปลือกเหลือสำหรับส่งออกในปี 3.9 ล้านตัน หากสีแล้วจะได้ข้าวสาร 2.5 ล้านตัน แต่ขาดแคลนโรงสีข้าวคุณภาพสูงเพื่อสีข้าวสำหรับส่งออก จึงขอให้สิงคโปร์เข้ามาลงทุน นอกจากช่วยพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชาแล้ว ยังช่วยบรรเทาวิกฤติอาหารโลกด้วย ด้านนายชันมุกัมรับปากว่าจะสนับสนุนให้นักลงทุนสิงคโปร์ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้

ข้อมูลของสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชาระบุว่า สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนอันดับ 8 ของกัมพูชา มียอดลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2537 ถึงกรกฎาคม 2554 ที่ 636 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19,080 ล้านบาท) ส่วนกระทรวง

พาณิชย์กัมพูชาเผยว่า การค้าทวิภาคีช่วงครึ่งแรกของปีนี้มียอดมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,250 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 148% จาก 70.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,112 ล้านบาท) ในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน

กัมพูชา เคยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ในภูมิภาคอินโดจีนมาก่อน แต่ทั้งหมดถูกทำลายลงไปในช่วงสงครามอินโดจีน ทำให้ปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวอันดับที่ 15 ของโลก และกัมพูชาอยู่ในระหว่างฟื้นฟูภาคเกษตรกรรม เนื้อที่ปลูกข้าวของกัมพูชารวมทั้งหมด 14.06 ล้านไร่ ขณะที่ฤดูข้าวนาปรังทั่วประเทศยังทำนาได้เพิ่มอีก 2.19 ล้านไร่ โดยพบว่าพื้นที่บริเวณเมืองพระตะบอง ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของกัมพูชา เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหลักของประเทศโดยมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวไทย

อย่างไรก็ตาม ตลาดเป้าหมายของการส่งออกข้าวกัมพูชา คือ สหภาพยุโรป โดยประเทศในสหภาพยุโรปลดภาษีนำเข้าให้เหลือ 0% สำหรับข้าวกัมพูชา แต่ปัญหาสำคัญของกัมพูชาที่เป็นข้อจำกัดในการขยายการผลิตและการส่งออกข้าว คือ การขาดแคลนแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าและการผลิต การขาดแคลนโรงสีที่ได้มาตรฐานสากล และไซโลเก็บข้าวที่สามารถรักษาคุณภาพข้าวไว้ได้ รวมไปถึงข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมายของกัมพูชาในปี 2553 คือ การส่งออกข้าวสาร 15,000-20,000 ตัน เนื่องจากการเริ่มต้นปรับปรุงมาตรฐานการสีข้าว นอกจากนี้ กัมพูชายังต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบชลประทาน โดยในปี 2552 กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินกู้จากรัฐบาลคูเวตเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,000 ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างระบบชลประทาน และสร้างถนน ส่วนนักลงทุนจากคูเวตและกาตาร์ยังเข้าลงทุนปลูกข้าวนับล้านไร่ในกัมพูชา และกัมพูชายังได้รับเงินช่วยเหลือจากจีน 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,920 ล้านบาท) ในการปรับปรุงระบบชลประทาน คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวของกัมพูชาเพิ่มขึ้นในช่วงระยะอีก 2 ปีถัดไป

[ที่มา สำนักข่าวไทย และ เดลินิวส์](#)

พม่า

นาย Sein Win Hlaing นายกสมาคมผู้ผลิตข้าวพม่า (Myanmar Rice Producers' Association) เปิดเผยว่า จากการศึกษาที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนักในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญ เช่น Irrawaddy, Bago, Mon และ Rakhine จึงมีการคาดการณ์ว่าจะทำให้ผลผลิตข้าวในปีนี้อลดลงประมาณ 10% หรือ 1.7 ล้านตัน จากผลผลิตรวมประมาณ 17 ล้านตัน โดยในปีนี้อพม่าเผชิญกับภาวะฝนตกหนักร้ายแรงกว่าทุกปี

ทั้งนี้ นาย Sein Win Hlaing คาดว่าในปีนี้อพม่าจะส่งออกข้าวลดลง เพราะจะต้องมีการสำรองข้าวเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศก่อน เมื่อมีข้าวส่วนเกินจึงจะให้มีการส่งออกได้ โดยในแต่ละปีความต้องการบริโภคข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

ฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ระบุว่าฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวเพียงพอที่สามารถชดเชยผลผลิตที่คาดว่าจะเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น 2 ลูกที่พัดผ่านเข้ามา และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกที่เสียหายไปประมาณ 760,000 ตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่า หลังจากที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เกษตรกรก็จะสามารถเพาะปลูกข้าวได้ใหม่เพื่อชดเชยผลผลิตที่เสียหายไป

[ที่มา Riceonline.com](#)

สิงคโปร์

หนังสือพิมพ์สเตทส์ ไทมส์ของสิงคโปร์รายงานว่า ผู้นำเข้าข้าวบางรายในสิงคโปร์กำลังปรับขึ้นราคาข้าวแบรนต์ชั้นนำ หลังจากเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในประเทศไทย โดยคาดว่าผู้นำเข้าข้าว 10 แบรินต์ชั้นนำจะปรับขึ้นราคาข้าวในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งข้าวทั้ง 10 แบรินต์นี้คิดเป็นสัดส่วน 40% ของข้าวในตลาดค้าปลีกของสิงคโปร์

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เหตุการณ์น้ำท่วมหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ขณะที่รัฐบาลไทยก็กำลังรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าอัตราในตลาดราว 44%

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ราคาข้าวเปลือกคุณภาพสูงของไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานราคาข้าวทั่วโลก พุ่งขึ้นแตะ 1,130 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จากระดับ 988 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายอีเค ลิม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท See Hoy Chan ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของสิงคโปร์ และเป็นเจ้าของแบรนต์ข้าวชั้นนำ Heavenly, Golden Phoenix และ Golden Tiger กล่าวว่า "เราไม่ได้ขึ้นราคาข้าวมานานถึง 2 ปีแล้ว เราไม่ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ แต่เราไม่สามารถพยุงราคาข้าวได้อีกต่อไปแล้ว"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เปิดเผยว่า อินเดียอาจจะส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามากกว่า 2 ล้านตัน ในปีนี้ พร้อมทั้งระบุว่ารัฐบาลอาจจะมีการอนุญาตให้ส่งออกได้ถึง 5 ล้านตัน

รัฐบาลท้องถิ่นของแคว้น Punjab ประกาศอนุญาตให้เอกชนสามารถซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมากกว่า 1 ล้านตัน จากเกษตรกรโดยได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีพื้นที่เหลือสำหรับเก็บสต็อกข้าว และอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกเข้ามาซื้อข้าวมากขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการส่งออกข้าวจากแคว้น Punjab รัฐบาลท้องถิ่นจะคืนเงินภาษี 3% สำหรับข้าวที่ส่งออกจาก Punjab ด้วย

ที่มา Riceonline.com